
 

 

 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
(จังหวัดนนทบุรี) 

-------------------------- 
 
๑. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ  วันพฤหัสบดีท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๓. สถานที ่   ณ วดัศาลากุล ต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

  หนว่ยงานภาครฐั ประชาชนทัว่ไป   

   เยาวชน อื่น ๆ  

๕. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาต ิ  
 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่ นว่านี้ได้ 
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูลปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องด าเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐในพ้ืนที่เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหาอุปสรรคหรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง  

ท้ังนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และอ านาจตามที่มาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งได้
ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙ ซึ่งก าหนดว่าภายใต้บังคับ
มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและ 
ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผน การมีส่วนร่วมของประชาชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด าเนินการ และระยะเวลา
ด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องก าหนดให้เริ่มด าเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี นับแต ่
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี 
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๖. ข้อมูลทั่วไป 

จังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา โดยมีแม่น้ าเจ้าพระยาแบ่งพ้ืนที่ของจังหวัดออกเป็น  
๒ ส่วน คือ ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคูคลองทั้งตามธรรมชาติและที่ขุด  
ขึ้นใหม่เป็นจ านวนมากเชื่อมโยงติดต่อกัน สามารถใช้สัญจรไปมาระหว่าง หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอย่านชุมชน
หนาแน่น โดยทั่วไปพ้ืนที่ส่วนที่ห่างจากแม่น้ าและล าคลองจะเป็นสวนและไร่นา ซึ่งมักจะเกิดน้ าท่วมเสมอ
แต่ในปัจจุบันพ้ืนที่ของจังหวัดในบางอ าเภอซึ่งเคยเป็นสวนผลไม้ต่าง ๆ และมีเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ เริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนที่อพยพมาจากทุกภาคของประเทศ  

ที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่ 
จังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย เป็นหนึ่งในจังหวัดปริมณฑล คือ นนทบุรี นครปฐม 

สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี ห่างจากกรุงเทพฯ ๒๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๖๒๒.๓๐๓ ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ ๓๘๘,๙๓๙.๓๗๕ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
อ าเภอลาดหลุมแก้ว และอ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

ทิศใต้  ติดต่อกับ เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
(ฝั่งธนบุรี) 

ทิศตะวันออก ติดต่อกบั เขตดอนเมือง เขตหลักสี ่เขตจตุจกัร และเขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร (ฝั่งพระนคร) 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอพุทธมณฑล และอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
เขตการปกครอง  
จังหวัดนนทบุรีแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น ๖ อ าเภอ ๕๒ ต าบล ๓๒๘ หมู่บ้าน ๓๑๗ ชุมชน 

ประกอบด้วย อ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางบัวทอง อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางกรวย 
และอ าเภอไทรน้อย มี ๔๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง 
เทศบาลนคร ๒ แห่ง เทศบาลเมือง ๑๐ แห่ง เทศบาลต าบล ๑๐ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล ๒๓ แห่ง 

๗. วิธีการด าเนินการ 

  จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา  Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ   

 จัดประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดนนทบุรีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศของจังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งน าเสนอประเด็นหรือมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ 
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดและสาระส าคัญของการด าเนินงาน ดังนี้ 
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 เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
ภาคกลาง พร้อมกันที่วัดศาลากุล ต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  และเริ่มกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความเห็น สรุปได้ดังน้ี 
 นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภาและ
ประชาชน พร้อมรายงานสรุปข้อมูลของจังหวัดนนทบุรีว่า จังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย 
เป็นหนึ่งในจังหวัดปริมณฑล คือ นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี ห่างจากกรุงเทพฯ 
๒๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๖๒๒.๓๐๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๘๘,๙๓๙.๓๗๕ ไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่
กว่าร้อยละ ๙๐ อยู่ในเขตพ้ืนที่ชลประทาน โดยมีโครงการชลประทานที่รับผิดชอบแจกจ่ายน้ าเข้าพ้ืนที่  
๓ โครงการ ได้แก่ โครงการชลประทานนนทบุรี โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระยาบันลือ และโครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษาคลองพระพิมล จังหวัดนนทบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๖ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง
นนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางบัวทอง อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางกรวย และอ าเภอไทรน้อย มีทั้งหมด 
๕๒ ต าบล ๓๒๘ หมู่บ้าน ๓๑๗ ชุมชน และ ๔๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประชากรโดยประมาณ ๑.๒ 
ล้านคน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองนนทบุรี จ านวนประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ คน ในส่วนของเกาะเกร็ด
ซึ่งเป็นพ้ืนที่จัดงานในวันนี้เป็นพ้ืนที่ที่มีแม่น้ าเจ้าพระยาล้อมรอบ มีเนื้อที่ประมาณ ๔.๒ ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ ๒,๖๒๕ ไร่ ตั้งอยู่บนทิศใต้ของอ าเภอปากเกร็ด ระยะห่างประมาณ ๒ กิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่
ของเกาะเกร็ด มีลักษณะเป็นที่ราบ น้ าท่วมถึง ผลไม้ที่นิยมปลูก ได้แก่ กล้วย มะม่วง มะพร้าว และส้มโอ พ้ืนที่นี้
ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของจังหวัดนนทบุรี เกาะเกร็ดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  
๗ หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑ บ้านลัดเกร็ด หมู่ที่ ๒ บ้านศาลากุลนอก หมู่ที่ ๓ บ้านศาลากุลใน หมู่ที่ ๔ 
บ้านคลองสระน้ าอ้อย หมู่ที่ ๕ บ้านท่าน้ า หมู่ที่ ๖ บ้านเสาธงทอง และหมู่ที่ ๗ บ้านโอ่งอ่าง โดยทุกหมู่บ้าน
อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด โดยมีประชากรรวม ๕,๘๔๒ คน 
ซึ่งมีความหนาแน่นเฉลี่ย ๑,๓๙๑ คนต่อตารางกิโลเมตรจากจ านวนประชากรทั้งหมด โอกาสนี้ ในนามของ
จังหวัดนนทบุรีขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ที่ให้ความส าคัญกับจังหวัดนนทบุรี รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 จากนั้น ผู้ด าเนินรายการได้แนะน าสมาชิกวุฒิสภาที่เดินทางลงพ้ืนที่พบประชาชนในครั้งนี้ ประกอบด้วย  

๑. นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง 
๒. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
๓. พลตรี โอสถ ภาวไิล  กรรมการ 
๔. พลเอก อักษรา เกิดผล  กรรมการ 
๕. นางสาวเรณู ตังคจวิางกูร  กรรมการ 
๖. นางสนุี จึงวิโรจน ์ กรรมการ 
๗. นายปัญญา งานเลิศ  กรรมการ 
๘. พลต ารวจตร ีปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ  กรรมการ 
๙. พลต ารวจโท วิบูลย ์บางท่าไม้  กรรมการ 
๑๐. นายศรศีักดิ์ วฒันพรมงคล  กรรมการ 
๑๑. พลเอก สราวฒุิ ชลออยู่  กรรมการ 
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ผู้ตรวจราชการ ร่วมเดนิทาง ดงันี้ 
นายสักรินทร์ อินทรสถิตย์  ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 เขตตรวจราชการที่ ๒ 

นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง กล่าวทักทายส่วนราชการและประชาชน 
พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายที่ส าคัญ
ของศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ที่ประสงค์ให้สมาชิกวุฒิสภาได้ลงพ้ืนที่ 
พบประชาชน รับฟังความเห็น ปัญหาและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยตรง ซึ่งข้อมูลข้อเท็จจริง 
ที่ได้รับมาจะช่วยท าให้การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การน าข้อมูลไปประกอบการปฏิบัติหน้าที่ด้านการพิจารณากฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผน่ดนิ 
ผ่านการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการเชิญหน่วยงานมาให้ข้อมูล แสดงความ
คิดเห็นและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ดังนั้น การลงพ้ืนท่ีของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือรับฟัง
ข้อมูล ข้อเสนอแนะจากประชาชนโดยตรง จึงท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ได้อย่าง
ตรงจุด เกิดความใกล้ชิดกับประชาชน อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการให้
ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายของสมาชิกวุฒิสภา นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ จะได้น าประเด็นปัญหา ข้อมูล
และข้อเท็จจริงที่ได้รับไปสังเคราะห์ วิเคราะห์ และแยกแยะ ซึ่งจะสามารถแบ่งการด าเนินงานได้เป็น  
๓ ลักษณะ คือ ๑) ปัญหาในเชิงปฏิบัต ิซึ่งจะได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนนิการตามหนา้ที่และอ านาจ
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ๒) ปัญหาเชิงนโยบาย คณะกรรมการฯ จะได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับ
ประชาชนเพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงและน าสู่การแก้ปัญหาผ่านคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ซึ่งจะได้มี
การพิจารณาศึกษาและเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล น าส่งเป็นข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล เพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนต่อไป และ ๓) ปัญหาเชิงโครงสร้าง สามารถด าเนินการโดยคณะกรรมาธิการสามัญหรือ
ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษาอย่างละเอียดก็ได้ หรือมีการพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายที่มีอยู่ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งอาจจะมีการออกกฎหมายใหม่เพ่ือดูแลปัญหาเชิง
โครงสร้างเป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ในการลงพ้ืนที่พบประชาชนของคณะกรรมการฯ ในวันนี้   
มีจุดมุ่งหมายที่จะรับฟังข้อมูลในประเด็นหลัก ๆ ได้แก่ การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี 
โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ของจังหวัดนนทบุรี โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในพ้ืนท่ีจังหวัด
นนทบุรี และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของจังหวัดนนทบุรี และในช่วงบ่าย
คณะกรรมการฯ จะได้ไปเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนใบชารางแดง ซึ่งเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ในเรื่องการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เกษตรสร้างมูลค่า แผนแม่บทย่อยในเรื่องของเกษตร
ชีวภาพ การใช้ทรัพยากรทางธรรมชาตทิี่มีอยู่ในพ้ืนที่และน ามาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม และผูกโยงเข้ากบั
สรรพคุณทางยา ซึ่งคณะกรรมการฯ จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้น าชุมชนของวิสาหกิจชุมชนใบชารางแดง  

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ กล่าวว่า การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เชื่อว่า
ทุกท่านมีความเข้าใจและเห็นความส าคัญ ปัจจุบันการปกครองของประเทศไทยแบ่งเป็นการปกครองโดย
รัฐบาลส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการจากกระทรวง
หรือกรมต่าง ๆ และส่วนท้องถิ่น ขณะนี้ เราอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด ซึ่งมีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการท้องถิ่น ท าหน้าที่ดูแลประชาชน การแบ่งความ
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รับผิดชอบอาจมีการทับซ้อนกันบ้าง แต่พัฒนาการของการปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา เป็นระยะเวลาประมาณ ๒๕ ปีแล้ว มีพัฒนาการที่มีประสิทธภิาพ 
มีเอกภาพมากขึ้น ทุกฝ่ายสามารถท างานร่วมกันได้ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ เพ่ือความอยู่ดีกินดีของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ดังที่นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง ได้กล่าวว่าสมาชิกวุฒิสภา 
ถือเป็นตัวแทนของประชาชน การท างานของสมาชิกวุฒิสภา โดยคณะกรรมาธิการสามัญ ๒๖ คณะ 
การศึกษากฎหมายต่าง ๆ ที่รัฐบาลหรือสภาผู้แทนราษฎรส่งมาให้พิจารณายังไม่เพียงพอ ต้องมีการลงพื้นที่
พบประชาชนทั่วประเทศ เพ่ือจะได้เห็นข้อเท็จจริงและปัญหาต่าง ๆ และน าไปพิจารณาแก้ไขกฎหมาย  
ซึ่งกฎหมายที่ออกมาในระยะนี้ส่วนหนึ่งวุฒิสภาได้ปรับแก้ให้สนองตอบต่อปัญหาของพ่ีน้องประชาชนให้  
ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ วุฒิสภายังได้น าปัญหาที่ได้พบจากการลงพ้ืนที่ไปเสนอแนะตอ่รัฐบาลตามกลไกต่าง ๆ จึง
เชื่อว่ารัฐบาลมีความหวังดีต่อประชาชน ดังเช่นมติคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ที่ผ่านมา มี ๓ เรื่องซึ่งเกี่ยวข้อง
กับประชาชนทั้งสิ้น เรื่องแรก ข้อเสนองบประมาณการด าเนินมาตรการเร่งด่วนเพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อ
ประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานอันเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป ตามมติ
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งประเทศไทย
ก าลังเผชิญปัญหาน้ ามันแพงค่าแรงถูก เจ้าของกิจการต่าง ๆ ขอขึ้นราคาสินค้า เจ้าของธุรกิจจะขอขึ้นราคา
ค่าขนส่ง ท าให้ส่งผลกระทบกับราคาสินค้ามากยิ่งขึ้น แต่รัฐบาลพยายามอย่างเต็มความสามารถ ในการตรึง
ค่าไฟฟ้าผันแปร (Float Time : FT) ออกไป ท าให้ค่าไฟไม่พุ่งสูงมากนักในอีก ๓-๔ เดือนข้างหน้า รวมถึง
การตรึงราคาน้ ามันดีเซลให้อยู่ที่ ๓๒ บาท ไปอีกระยะหนึ่ง เรื่องที่สอง การก าหนดอัตราค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือ ๓ กลุ่มสาขาอาชีพ ๑๖ สาขา เป็นการเพ่ิมค่าแรงให้กับแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ  โดยแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง (กลุ่มสาขาอาชีพเดิม) กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ (กลุ่มสาขา
อาชีพที่ก าหนดเพ่ิมเติมในครั้งนี้) กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ (กลุ่มสาขาอาชีพเดิม) แต่ในส่วนของค่าแรง
ทั่วไปที่เป็นค่าแรงขั้นต่ านั้นยังอยู่ในการพิจารณาของตัวแทน ๓ ฝ่าย ซึ่งน่าจะประกาศได้ในช่วง ๑-๒ เดือน
ข้างหน้า และเรื่องที่สาม แนวทางการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประชาชนต้องให้ความส าคัญ
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติก าหนดไว้ ๒๐ ปี โดยได้ก าหนดว่าต้องมี
การปรับแผนยุทธศาสตร์ชาติทุก ๕ ปี ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ชาติปัจจุบันจะครบก าหนด ๕ ปี ในช่วงปี พ.ศ. 
๒๕๖๖ โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ก าหนดแนวทางในการปรับแก้แผนยุทธศาสตร์
ชาติให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น ส่วนแผนการปฏิรูปประเทศนั้นเป็นภารกิจหลักของวุฒิสภา 
ชุดนี้ที่ต้องติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศมีอยู่ ๑๓ ด้าน  
แต่กระจายแยกย่อยออกไปอีกหลายร้อยแผน ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ ถ้าประชาชนเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรปูประเทศ จะสามารถเสนอของบประมาณได้ จึงขอฝากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่จังหวดั
นนทบุรีว่า การของบประมาณทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนั้นจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ จึงจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ ใครคิดได้มากกว่าก็มีโอกาสได้รับงบประมาณ
มากขึ้น ประเด็นสุดท้ายเกาะเกร็ดมีวัฒนธรรม อาหาร การแสดง การเย็บปักถักร้อย การท าเครื่องปั้นดินเผา
ต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้เรียกว่า Soft Power เป็นสิ่งที่สามารถขายได้ ดึงดูดนักท่องเที่ยว และเสริมสร้างเศรษฐกิจ
ที่ดีให้กับประชาชน  
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พลตรี โอสถ ภาวิไล กรรมการ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการผู้ประสานงานจังหวัด
นนทบุรี หากประชาชนท่านใดมีปัญหาหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ สามารถเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะได้
โดยผ่านทางไลน์กลุ่มจังหวัดนนทบุรี  

พลเอก อักษรา เกิดผล กรรมการ กล่าวว่า คณะกรรมการฯ มีไลน์กลุ่มจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นกลุ่ม
เฉพาะ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่พอสมควร จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาอยู่ในกลุ่มไลน์ดังกล่าว เพ่ือจะได้
รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากต าบลเกาะเกร็ดเป็นท้องถิ่น จึงขอ
กล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบว่า ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน หมวด ๑๔ การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหมวดท่ีแยกเฉพาะม ี๖ มาตรา ประกอบด้วย มาตรา ๒๔๙ ถึงมาตรา ๒๕๔ ซึ่งในมาตรา 
๒๔๙ ระบไุว้อย่างชัดเจนว่าการปกครองท้องถิ่นรูปแบบใดจะขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ ความสามารถด้านรายได้  
จ านวนความหนาแน่นของประชากรและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งพบว่าเกาะเกร็ดมีความสามารถด้านรายได้ปีละ 
๔๕ ล้านบาท มาตรา ๒๕๐ เป็นเรื่องของหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของ
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ มาตรา ๒๕๑ กล่าวถึงการบริหารงานบุคคลที่จะต้องเป็นมาตรฐาน
เดียวกันเพ่ือจะให้มีการสับเปลี่ยนต าแหน่งหน้าที่กันได้ มาตรา ๒๕๒ กล่าวถึงสภาท้องถิ่นท่ีจะต้องมาจาก
การเลือกตั้งเท่านั้น มาตรา ๒๕๓ ก าหนดให้ประชาชนต้องได้รับทราบข้อมูล และมีกลไกให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมทุกขั้นตอนในเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่น และมาตรา ๒๕๔ กล่าวถึงสิทธิของประชาชนที่จะ
สามารถเข้าชื่อเสนอขอ้ญัตตหิรือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิน่หรือผู้บรหิารท้องถิน่ ทั้งนี้ ในแต่ละท้องถิ่นตา่ง
มีปัญหามากน้อยแตกต่างกันไป จึงขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ท้องถิ่นและประชาชนทุกท่าน ได้ร่วมกัน
แก้ไขปัญหา เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นมีความเป็นอยู่และมีการพัฒนาที่ดีขึ้น 

จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้รับฟังการน าเสนอข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

๑) การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน ตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.)  
นายวัฒนา ศักดิ์ชูวงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

นนทบุรี น าเสนอข้อมูลการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี โดยสรุปได้ว่า จังหวัดนนทบุรีมี
พ้ืนที่เปาหมายด าเนินการจัดการปญหาที่ดินท ากินของจังหวัด ตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ
แหงชาติ (คทช.) จ านวน ๑ แปลง คือ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ นบ. ๒๔๒ (บางสวน) ต าบล
มหาสวัสดิ์ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ ๓-๑-๕๕ ไร โดยแบงพ้ืนที่ออกเปน ๘ แปลงยอย  
เพ่ือจัดสรรใหผูไดรับคัดเลือก ๘ ราย โดยผูไดรับคัดเลือกทั้ง ๘ ราย ได้จัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนชื่อวา 
“วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรพอเพียงแกจนนนทบุรี" และไดลงนามในสัญญาเชาที่ราชพัสดุกับส านักงาน
ธนารักษพ้ืนที่นนทบุรีเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ มีปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินการ ได้แก่ พ้ืนที่โครงการ คทช.จังหวัดนนทบุรี อยู่ในที่ราชพัสดุที่ตั้งอยู่ค่อนข้างลึกจากถนน ไม่มี
ทางเข้าพ้ืนที่ จึงจ าเป็นต้องสร้างถนนเข้าแปลง คทช. ขนาดความกว้าง ๔ เมตร และความยาว ๕๓๗ เมตร 
พ้ืนที่โครงการ คทช.จังหวัดนนทบุรี มีลักษณะลุ่มต่ า มีน้ าท่วมขัง จ าเป็นต้องถมดินให้สูงขึ้นประมาณ ๒ เมตร 
และงบประมาณค่าก่อสร้างถนนเข้าแปลง คทช. จังหวัดนนทบุรี และค่าถมดินปรับพ้ืนที่สูงมาก จ าเป็นต้อง
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างถนนและถมดินปรับพื้นที่จากรัฐบาล 



๗ 
 

ทั้งนี้ ประชาชนผู้ไม่มีที่ดินท ากินและได้รับการคัดเลือกจ านวน ๘ ราย แต่ละรายมีท่ีดินท ากิน
ประมาณ ๘๕ ตารางวา ฝั่งด้านเหนือของที่ดินมีล ารางธรรมชาติอยู่ในที่ราชพัสดุส่วนหนึ่ง มีเนื้อที่ขนาด  
๑ งาน ๓๗ ตารางวา ส่วนทางด้านใต้จะท าเป็นถนนเข้าแปลง แต่เนื่องจากที่ราชพัสดุแปลงนี้อยูค่่อนข้างลึก 
เป็นที่ลุ่มต่ า มีน้ าขัง แปลงข้าง ๆ เป็นแปลงของเอกชน การจะเข้าพ้ืนที่จากหน้าแปลงที่ราชพัสดุไม่สามารถ
ท าได้ ในเบื้องต้นจึงได้มีการประชุมเพ่ือจะจัดท าถนนให้สามารถจะเข้าถึงแปลงที่เป็นที่ดินท ากินของ
เกษตรกรได้ ดังนั้น คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติของจังหวัดนนทบุรี  ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณา 
และมีประเด็นเกี่ยวกับการสร้างถนน ในส่วนราชการบางส่วนต้องการให้ท าแบบครบถ้วน โดยมีน้ าประปา
และไฟฟ้าด้วย แต่เนื่องจากว่าต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก จึงยังไม่มีข้อสรุป ซึ่งจะมีการประชุม
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในเดือนหน้า เพ่ือจะพิจารณาการจัดสร้างถนนว่าจะมีขนาด ๔ เมตร 
หรือ ๖ เมตร แต่ในเบื้องต้นเนื่องจากนโยบายนี้เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล ซึ่งได้มีการคัดเลือกเกษตรกร
ทั้งหมด ๘ ราย ซึ่งพร้อมจะเข้าท ากินในที่ดิน แต่ว่ายังเข้าไม่ได้ โดยส่วนตัวจึงเห็นว่าควรจะให้มีการจัดสร้าง
ถนนลูกรังไปก่อนขนาด ๔ เมตร เพื่อเข้าพื้นที่ได้แล้วจึงจะมีการปรับปรุงพ้ืนที่ในการถมดินและปรับสภาพให้
เหมาะสมกับการท าการเกษตร  

นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร กรรมการ สอบถามว่าวิสาหกิจชุมชนที่จะด าเนินการในพ้ืนที่เช่าที่ 
ราชพัสดุแปลงนี้จะด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในเรื่องอะไรบ้าง 

นายวัฒนา ศักดิ์ชูวงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี 
ชี้แจงว่า วิสาหกิจชุมชนจะด าเนินการเพาะไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งสหกรณ์จังหวัดจะร่วมกับเกษตรจังหวัด
ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนด าเนินการเพาะไม้ดอกไม้ประดับ รวมทั้งส่งเสริมการขายในตลาดต่อไป เนื่องจาก
แปลงข้างเคียงท าการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ มีตลาดอยู่แล้ว จึงเห็นว่าหากส่งเสริมให้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
จะเหมาะสมกับความสามารถของเกษตรกร อีกทั้งไม้ดอกยังมีมูลค่าสูง จะช่วยให้ความเป็ นอยู่และรายได้
ของเกษตรกรในพื้นที่ดีขึ้น   

นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง กล่าวว่า พื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีมีมูลค่าสูง
จึงเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะน าแนวนโยบายนี้ไปสู่การปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในพ้ืนที่อ าเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี ได้มีการด าเนินการโครงการดังกล่าว ถือว่าเกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก อย่างน้อยประชาชนที่ไม่มี 
ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสามารถมีที่ดินเป็นของตัวเองได้อย่างชัดเจน ถือเป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  
ซึ่งเป็นการลดความเหลื่อมล้ า และจังหวัดได้มีการด าเนินการครบถ้วน มีการตั้งคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดนิ 
คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน และคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ ทั้งนี้ ในส่วนของพ้ืนที่ที่ค่อนข้างจะลุ่มต่ า 
และมีความจ าเป็นต้องถมที่ รวมทั้งต้องมีสาธารณูปโภค ถนนที่จะเข้าไป จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
เรื่องนี้ให้กับประชาชนจ านวน ๘ รายนี้อย่างไร และในอนาคตมีแผนงานหรือการด าเนินการเรื่องนี้เพ่ิมเติม
ในพ้ืนที่ของรัฐในจังหวัดนนทบุรีหรือไม่อย่างไร  

นายวัฒนา ศักดิ์ชูวงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี 
ชี้แจงว่า ประเด็นของการท าถนนและการปรับถนนเพ่ือเข้าพ้ืนที่ ได้มีโอกาสพบกับนายกเทศมนตรีต าบล
ปลายบาง ซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่และได้แจ้งว่า คทช. ในพ้ืนที่มีความจ าเป็นต้องท าถนน ในการประชุม 
ครั้งต่อไปอาจจะมีมติให้นายกเทศมนตรีปลายบางขอใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่เพ่ือท าถนน ซึ่งในเบื้องต้นอาจ 



๘ 
 
ท าเป็นถนนลูกรังก่อน นอกจากนี้ ยังได้ประสานงานกับหัวหน้าส่วนทรัพยากรธรรมชาติขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรีเพ่ือขอให้ช่วยเหลือในการน าเครื่องจักรมาเกลี่ยถนน ส่วนเรื่องดินต้องตั้งงบประมาณ
เพื่อจัดหาดินมาถม ในส่วนของดินที่กองอยู่คาดว่าจะต้องไปเจรจากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่ามีอ านาจ
ในการเคลื่อนย้ายและปรับปรุงพ้ืนที่ได้หรือไม่ ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าสามารถท าได้ ส าหรับประเด็นของการ
ด าเนินการจัดที่ดินให้แก่ชุมชนตามนโยบาย คทช. พ้ืนที่อื่นของจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีเป็น
ที่ติดกรุงเทพฯ ที่ดินมีราคาแพง และไม่มีพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ ที่ราชพัสดุมีส่วนหนึ่งแต่โดยมากจะมีประชาชน
อยู่อาศัยแล้ว ไม่มีพ้ืนที่ว่างเปล่า หากต้องการจะจัดท าพื้นที่ คทช. อาจจะต้องเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลด าเนินการ
จัดซื้อพ้ืนที่ของเอกชน 

นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง กล่าวว่า ขอฝากรองผู้ว่าราชการจังหวัด
นนทบุรีในเรื่องการบูรณาการองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้ามา
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รบัการจัดสรรที่ดนิ ให้สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคได้ ในส่วนของการจัดที่ดนิท ากนิ
ให้ชุมชนตามนโยบาย คทช. อาจจะยังมีพ้ืนที่ของกรมธนารักษ์ที่มีโอกาสน ามาช่วยเหลือประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสได้ และอีกประเด็นหนึ่งที่ขอฝากกับประธานคณะท างานพัฒนาอาชีพชุดที่ ๓ ซึ่งเป็นเกษตร
จังหวัด เห็นว่าน่าจะต้องมีแนวทางในการเข้าไปดูแลการท ามาหากินของประชาชนทั้ง ๘ รายที่ได้รับการ
จัดสรรที่ดิน เพื่อที่จะได้มีความมั่นคงและได้อยู่ในที่ดินนี้อย่างยั่งยืนต่อไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

พลต ารวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ กรรมการ สอบถามว่า ประชาชนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 
๘ ราย มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรพอเพียงจังหวัดนนทบุรี ขอสอบถามว่าวิธีการด าเนินการ
ของกิจการนี้มีวิธีการด าเนินการอย่างไร และมีหน่วยงานราชการส่วนไหนเป็นเจ้าภาพหลัก จากที่มีการลง
นามเช่าที่ราชพัสดุในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดูจากสภาพที่ดินและการพัฒนา ท่านคิดว่าวิสาหกิจชุมชนนี้
จะด าเนินกิจการ และสามารถท าให้กลุ่มเกษตรกรแก้จนได้อย่างไร 

นายวัฒนา ศักดิ์ชูวงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
นนทบุรี ชี้แจงว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรพอเพียงจังหวัดนนทบุรีได้ขึ้นทะเบียนกับเกษตรจังหวัด
นนทบุรี ซึ่งในกลุ่มนี้จะท าการส่งเสริมการท าไม้ดอกไม้ประดบั แต่เนื่องจากขณะนีย้ังมีปัญหาในดา้นของการ
เข้าพ้ืนที่ เนื่องจากว่าเป็นพ้ืนที่ต่ า ยังไม่ได้มีการปรับพ้ืนที่ และไม่มีถนนเข้าสู่ที่ดิน ดังนั้น เกษตรกรจึงยังรอ
การแก้ไขในส่วนนี้อยู่ หากมีการท าถนนและเข้าสูพ้ื่นที่ได้แล้ว จึงจะท าการส่งเสริมอาชีพต่อไป  

๒) โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 
นายดุษฎี เจริญลาภ โยธาธิการและผงัเมืองจังหวัดนนทบุรี น าเสนอข้อมูลโครงการจัดรปูที่ดนิเพ่ือ

พัฒนาพ้ืนที่ของจังหวัดนนทบุรี บริเวณต าบลขุนศรี อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ทิศเหนือติดทางหลวง
ชนบทหมายเลข ๓๐๓๒ ทิศใต้ติดทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๑๗ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกติดแปลง
ที่ดินเอกชน เหตุผลในการคัดเลือกพ้ืนที่โครงการบริเวณต าบลขุนศรี อ าเภอไทรน้อย  ได้แก่ ๑) เน้นการ
พัฒนาพ้ืนที่บริเวณแนวถนนโครงการตามผังเมืองรวมที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพเส้นทางคมนาคม  
ในพ้ืนที่ได้ ๒) พัฒนาศักยภาพด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
๓) ปัจจุบันอ าเภอไทรน้อย มีการขยายตัวของที่อยู่อาศัยอย่างรวดเร็ว จึงเหมาะสมที่จะมีการพัฒนาพ้ืนที่ 



๙ 
 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แปลงที่ดิน และ ๔) บริเวณแนวถนนโครงการตามผังเมืองรวมสายอื่นในปัจจุบันมีอาคาร
และสิ่งปลูกสร้างอยู่อย่างหนาแน่น มีขนาดพ้ืนที่โครงการ ๑๔๔-๑-๓๒.๗๕ ไร่ มีเจ้าของที่ดิน ๘ ราย  
มีจ านวนแปลงที่ดิน ๑๑ แปลง (ท่ีสาธารณะริมคลอง ๑ แปลง) แนวถนนผังเมือง สาย ข๑ แนวเขตทาง ๑๖ เมตร 
ความยาวประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบรายละเอียด การยินยอมเข้าร่วม
โครงการและมีผู้สนใจเข้าร่วม ๑ ราย (อยู่ระหว่างการตัดสินใจ) ขณะนี้โครงการมีการด าเนินการไปแล้ว  
๘ ขั้นตอน ทั้งนี้ อุปสรรคในการด าเนินการ ประกอบด้วย ๑) เจ้าของที่ดินบริเวณปากทางด้านทิศเหนือของ
โครงการไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากตัดถนนส่วนบุคคลส าหรับเข้าออกแปลงที่ดินไว้แล้ว ๒) เจ้าของ
ที่ดินบริเวณปากทางด้านทิศใต้ของโครงการยังไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากกังวลเรื่องแนวถนนพาด
ผ่านที่อยู่อาศัย โดยมีแผนจะสร้างที่อยู่อาศัยเพ่ิมเติม และเคยสละที่ดินในการก่อสร้างถนน ทช ๓๐๑๗ 
มาแล้ว และ ๓) จังหวัดนนทบุรีมีการก่อสร้างอาคารเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริเวณแนวถนนโครงการตาม  
ผังเมืองสายอื่นในผังเมืองรวมส่วนใหญ่มีสิ่งปลูกสร้างเต็มทั้งพื้นที่ จึงท าให้การคัดเลือกพื้นที่ด าเนินโครงการ
มีอุปสรรค ส าหรับแนวทางการด าเนินการในขั้นตอนต่อไป จะจัดประชุมเจ้าของที่ดินเพ่ือเสนอผังหลังโครงการ 
อัตราปันส่วนที่ดิน และรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้งรวบรวม จร.๑ และจะด าเนินการหาพ้ืนที่แห่งใหม่เพ่ิมเติม
เพ่ือด าเนินโครงการให้ประสบความส าเร็จ เนื่องจากเจ้าของที่ดินส่วนใหญ่มีแนวโน้มไม่เข้าร่วมโครงการ 

นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล กรรมการ สอบถามว่า จากข้อมูลที่น าเสนอมีเจ้าที่ดิน ๘ ราย จ านวน
ทั้งหมด ๑๑ แปลง แต่มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ๑ ราย และยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจ ไม่ทราบว่ารายอื่น
จะมีการตัดสินใจหรือมีแนวโน้มจะเข้าร่วมโครงการอย่างไรบ้าง อีกทั้งโครงการนี้ได้เริ่มด าเนินการเมื่อไหร่ และ
ใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานมากน้อยเพียงใด  

นายดุษฎี เจริญลาภ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ชี้แจงว่า เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงไม่ได้มีการจัดประชุม แต่หลังจากที่
สถานการณ์ดังกล่าวเบาบางลง จะมีการนัดประชุมเจ้าของที่ดินเพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อไป ส่วน
เจ้าของที่ดินส่วนที่เหลือที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจจะพยายามโน้มน้าวให้เข้าร่วมโครงการ 

นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร กรรมการ สอบถามว่า โครงการนี้เริ่มต้นเมื่อปีไหน และจากประเด็นที่
เจ้าของที่ดินมีแนวโน้มที่จะไม่เข้าร่วมโครงการ ทั้งที่ดินทางด้านทิศเหนือและที่ดินทางด้านทิศใต้ ด้านทิศ
เหนือได้มีการบริจาคที่ดินให้กับทางหลวงชนบทไปแล้ว ส่วนทางด้านทิศใต้ก็ได้เคยสละที่ดินไปแล้วเช่นกัน 
รวมทั้งยังได้วางแผนจะสร้างที่อยู่อาศัยในที่ดินดังกล่าวด้วย ปัญหาอุปสรรคตรงส่วนนี้โยธาธิการจังหวัดจะ
แก้ปัญหาอย่างไร  

นายดุษฎี เจริญลาภ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ชี้แจงว่า โครงการดังกล่าวเริ่มต้นมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เริ่มมีการเสนอถนนเส้นนี้ขึ้นมาและเสนอโครงการจัดรูปที่ดิน ปัจจุบันได้มีการติดต่อ
ประสานงานและจัดประชุมไปแล้ว ๑ ครั้ง ส่วนการประสานงานโดยการจัดประชุมชีแ้จงรายละเอียด คาดว่า
น่าจะได้ค าตอบของเจ้าของพ้ืนท่ีในส่วนที่เหลือ เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่อง
ตลอดมา  



๑๐ 
 

นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง สอบถามว่า ในการด าเนินการครั้งนี้ที่ดิน
ผืนนี้มีความสอดคล้องกับเรื่องการพัฒนาผังเมืองของจังหวดันนทบุรีหรือไม่อย่างไร และได้มีการค านวณเพ่ือ
ชี้ให้เห็นมูลค่าเพ่ิมของที่ดินในเชิงประจักษ์ เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของก่อนการพัฒนาและหลัง
การพัฒนาตามรูปแบบที่ทางโยธาธิการและผังเมืองก าหนดหรือไม่ เพ่ือที่จะได้น าไปอธิบายความได้ กรณีนี้
คณะกรรมการฯ เคยพบที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งปรากฏว่ามีเจ้าของที่ดินบางรายที่อยู่ต้นแปลงไม่ยินยอม และ
พยายามเรียกร้องการชดเชยในมูลค่าที่สูงมาก ท าให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐมต้องเปลี่ยนพ้ืนที่ 
จึงเห็นว่าหากได้มีการชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งการพัฒนาพ้ืนที่
นั้นมีความสอดคล้องกับการพัฒนาเมืองในอนาคตข้างหน้าและจะท าให้ที่ดินมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น หากสามารถ
ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจในประเด็นนี้ได้กน็่าจะสามารถด าเนินการต่อไปได้ 

นายดุษฎี เจริญลาภ โยธาธิการและผงัเมืองจังหวัดนนทบุรี ชี้แจงว่า พ้ืนที่โครงการดังกล่าวรองรบั
การขยายตัวตามผังเมืองรวม เส้นแนว ข๑ ฝั่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ก าหนดให้เป็นพ้ืนที่อาศัยความหนาแน่นน้อย 
อีกฝั่งหนึ่งเป็นพ้ืนที่อาศัยความหนาแน่นค่อนข้างปานกลาง เป็นพ้ืนที่สีส้ม ซึ่ง ในอนาคตหากมีโครงการ
ดังกล่าวเกิดขึ้น จะเกิดการพัฒนาทั้งสองฝั่ง ท าให้ลักษณะของการใช้ประโยชน์ที่ดินสีจะเปลี่ยนจากสีเหลือง
เป็นสีส้ม สร้างอาคารที่มีความสูงได้ระดับหนึ่ง และสีส้มกลายเป็นสีแดง สร้างอาคารพาณิชย์และอาคาร
ขนาดใหญ่ได้ แต่ถ้าปล่อยให้อยู่ในสภาพนี้ต่อไปก็จะได้แค่บ้านพักอาศัยหนาแน่นน้อย และจากที่ได้ด าเนิน
โครงการท่ีจังหวัดนครนายกส าเร็จพบว่ามูลค่าที่ดินเพ่ิมขึ้นประมาณ ๓ เท่า เทียบได้จากราคาประเมินของ
กรมที่ดิน  

๓) โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทน 
นายกฤษดา เชยคาน พลังงานจังหวัดนนทบุรี น าเสนอข้อมูลโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนใน

พ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี ในส่วนของกระทรวงพลังงานจะเข้าไปส่งเสริมในส่วนของเทคโนโลยีชุมชน สนับสนุน
การด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ของจังหวัดนนทบุรีเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวได้ด าเนินการตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกระทรวงตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มาจนถึงปัจจุบัน ภาพรวม
ของโครงสร้างพ้ืนฐานและศักยภาพด้านพลังงานในพ้ืนที่ของจังหวัดนนทบุรี พ้ืนที่ท าการเกษตรส่วนใหญ่อยู่
ในอ าเภอไทรน้อยและอ าเภอบางบัวทอง การส่งเสริมเทคโนโลยีด้านพลังงานอยู่โซนอ าเภอไทรน้อยและ
อ าเภอบางบัวทอง โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานของจังหวัดนนทบุรีมีโรงไฟฟ้าอยู่ทั้งสิ้นประมาณ ๗ แห่ง 
ได้แก่ ๑) ก๊าซธรรมชาติ ปริมาณ ๑,๗๐๙.๘๙ MW ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ ๑) อ าเภอบางกรวย (๗๒๓.๘๙ MW) และการ
ไฟฟ้าฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ ๒) อ าเภอบางกรวย (๙๘๖ MW) ๒)  
ก๊าซชีวภาพ ๑ แห่ง ปริมาณ ๖.๒๔ MW ได้แก่ บริษัท บุญ เอนเนอร์ซิส จ ากัด อ าเภอไทรน้อย (๖.๒๔ MW) 
๓) แสงอาทิตย์ ปริมาณ ๑๑.๗๕ MW ได้แก่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) อ าเภอไทรน้อย (๔.๕ MW) 
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ ากัด (มหาชน) (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จ ากัด) อ าเภอบางบัวทอง 
(๓.๓๕ MW) และบริษัท พัฒนาธุรกิจ จ ากัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์โคเนื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน จ ากัด) อ าเภอไทรน้อย (๓.๙ MW) และ ๔) ขยะชุมชน ๑ แห่ง ปริมาณ ๙.๕ MW ได้แก่ บริษัท 



๑๑ 
 
สยาม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) อ าเภอไทรน้อย (๙.๕ MW) ซึ่งในอนาคตจะมีโรงไฟฟ้าขยะเพ่ิมขึ้นที่อ าเภอ
ไทรน้อยอีกหนึ่งโรงประมาณ ๒๐ MW ขณะนี้อยู่ระหว่างการท า EIA  

ภาพรวมของเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ส านักงานพลังงานจังหวัดได้ไปส่งเสริมและสนับสนุน มีท้ังโรง
อบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ซึง่มีหลายขนาด โดยขนาด ๒x๒ เมตร อยู่ในพื้นที่ต าบลไทรน้อย สนับสนุนใหก้บั
โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา ต าบลราษฎร์นิยม อ าเภอไทยน้อย เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอน รวมทั้ง
สนับสนุนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอปากเกร็ด จ านวน ๓ แห่ง อ าเภอเมืองนนทบุรี จ านวน ๒ 
แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ จ านวน ๑ แห่ง นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด ๓x๔ เมตร และเตาชีวมวล (เตามณฑล ๑ กระทะ) ให้กับวิสาหกิจชุมชนใบชาเกาะเกร็ด 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับเทศบาลเมืองใหม่
บางบัวทอง จ านวน ๑ ชุด ซึ่งเป็นงบประมาณฟังก์ชันที่กระทรวงพลังงานได้รับการสนับสนุนจากส านัก
งบประมาณ เทคโนโลยีที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ๓ ส่วน ได้แก่ งบประมาณ
ฟังก์ชั่นที่กระทรวงพลังงานได้รับจากส านักงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการเชิงพ้ืนที่ ท่ีขอผ่าน
ทางจังหวัด และงบประมาณจากเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  

โครงการที่ส านักงานพลังงานจังหวัดได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นปีแรกที่กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้จัดสรรกรอบวงเงินให้กับจังหวัด 
เพ่ือเข้าไปสนับสนุนเทคโนโลยีให้กับชุมชน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดนนทบุรีได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุน ๒ โครงการ คือ โครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓x๔ เมตร 
ให้กับเทศบาลนครปากเกร็ด และองค์การบริหารส่วนต าบลไทรใหญ่ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจบ้านคลองหนองแช่ม 
โดยกลุ่มนี้ท าใบบัวบกทอด ซึ่งหลังจากการติดตามผลเมื่อได้รับงบประมาณแล้ว ทางกลุ่มได้รับการก่อสร้าง
โรงอบแห้งแล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการใช้งานและจะส่งรายงานการใช้งาน
ให้แก่ส านักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรีทราบเป็นระยะ ในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีการ
อนุมัติโครงการงบประมาณ ๖๖๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๔ โครงการ ได้แก่  

๑) โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ของเทศบาลเมืองบางแม่นาง  
ซึ่งเป็นระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่แบบลากจูง  ขนาด ๓,๐๖๐ วัตต์ โดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองบางแม่นาง จ านวน ๒ กลุ่ม วงเงินงบประมาณ 
ชุดละ ๒๒๐,๐๐๐ บาท 

๒) โครงการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ของเทศบาลเมืองไทรม้า โดยเป็นระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒x๒ เมตร เพื่อสนับสนุนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทรม้า 

๓) โครงการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา ขอตู้อบแห้งขนาด 
๒x๒ เมตร จ านวน ๓ ตู้ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจ านวน ๓ กลุ่ม  

๔) โครงการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนต าบลละหาน ขอระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๓x๔ เมตร ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปชุมชนบ้านสุเหร่าเขียว  



๑๒ 
 

ผลการด าเนินงานขณะนี้ทางกลุ่มได้ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุน
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไปแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายนที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา
ของคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่จะมีมติอนุมัติโครงการเหล่านี้ให้กับทางจังหวัด
นนทบุรีหรือไม่อย่างไร ซึ่งในขั้นตอนของการส่งเสริมโครงการของกองทุนอนุรักษ์พลังงานในปีต่อไป
ส านักงานพลังงานจังหวัดจะได้ประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี เพ่ือด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์โครงการที่ทางกองทุนฯ ส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้กรอบวงเงินจ านวน ๒๕ ล้านบาท 
ว่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้าง และกลุ่มที่มีคุณสมบัติในการขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีจะต้องมีคุณสมบัติอะไร 
และจะไปเป็นพ่ีเลี้ยงในส่วนของการกรอกใบสมัครและการเตรยีมเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อท าให้มีความพร้อม
มากขึ้นในปีต่อไป ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรจะได้มีเทคโนโลยีพลังงานเพ่ือไปสนับสนุนในการด าเนินงานของ
วิสาหกิจ เพื่อเป็นการลดต้นทุน ลดรายจ่ายด้านพลังงานให้กับกลุ่มต่อไป  

ส าหรับโครงการด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดนนทบุรี ในส่วนของงบประมาณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ส านักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรีจะผลักดันโครงการที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน เช่น โซล่าเซลล์บนหลังคา
ให้กับส่วนราชการ ศาสนสถาน โรงเรียนของรัฐ รวมถึง รพ.สต. ในพ้ืนที่ต่อไป เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีมีข้อ
ได้เปรียบกว่าจังหวัดอื่น เพราะมีกองทุนรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือที่จะสามารถน างบประมาณมา 
ผลักดันโครงการด้านพลังงานทดแทนในพ้ืนที่ของจังหวัดนนทบุรีในรัศมี ๕ กิโลเมตร และนอกพ้ืนที่ ๕ 
กิโลเมตร ซึ่งผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้จะเป็นคนในพ้ืนที่หรือคนนอกพ้ืนที่ก็ได้ โดยมี
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้   

พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ กรรมการ กล่าวชื่นชมพลังงานจังหวัดนนทบุรีที่ได้มีการจัดเตรียมความพร้อม
ส าหรับข้อมูลในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งในส่วนของการเตรียม
แบบฟอร์ม รวมถึงกรอบเวลาที่จะส่งโครงการเพ่ือขออนุมัติ นอกจากนี้ จังหวัดนนทบุรียังถือเป็นจังหวัดที่มี
ความโชคดีเนื่องจากมีโรงไฟฟ้าพลังงานหลักอยู่ในพื้นที่ และโรงไฟฟ้าจะต้องน าส่งเงินส่วนหนึ่งเข้าสูก่องทุน
พัฒนาไฟฟ้า จากที่ได้รับฟังสรุปรายงานท าให้ทราบว่าจังหวัดนี้มีส่วนราชการหลักอยู่ในพ้ืนที่ด้วย ตั้งแต่
อ าเภอและเทศบาล จึงขอทราบว่าการขอรับงบประมาณสนับสนุนสามารถยื่นขอโดยตรงที่ กฟภ. ได้โดยตรง
หรือไม่ หรือต้องผ่านทางจังหวัด และขอทราบประมาณการรายได้ต่อปีที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าด้วย  

นายกฤษดา เชยคาน พลังงานจังหวัดนนทบุรี ชี้แจงว่า การยื่นข้อเสนอโครงการ ตามระเบียบของ
กองทุนรอบโรงไฟฟ้าระบุว่า ผู้ที่จะสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ต้องเป็น ๑) ส่วนราชการ ๒) วิสาหกิจ
ชุมชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล โดยต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และ 
๓) มูลนิธิ ส าหรับการยื่นข้อเสนอโครงการ สามารถยื่นข้อเสนอได้ที่คณะกรรมการกองทุนรอบโรงไฟฟ้าได้
โดยตรง และมีส านักงานกองทุนท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งการยื่นข้อเสนอจะมีกรอบระยะเวลาก าหนด 
เมื่อ กฟภ. แจ้งมาที่กองทุน จะมีการประชุมของคณะกรรมการรอบโรงไฟฟ้าเพ่ือประกาศก าหนดระยะเวลา
ในการยื่นข้อเสนอโครงการ และจะแจ้งเวียนไปที่ทุกส่วนราชการว่ามีโครงการที่เข้าเงื่อนไขว่าสามารถขอรับ
การสนับสนุนได้กี่แผนงาน/โครงการ ในเบื้องต้นตามระเบียบกองทุนระบุไว้ ๗ แผนงาน เช่น แผนงานด้าน
สาธารณสุข ด้านสาธารณูปโภค หรือด้านการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ ได้ยกตัวอย่างการขอรับการสนับสนุน



๑๓ 
 
งบประมาณ เช่น ด้านสาธารณสุข สามารถขอทุนเพ่ือการปรับปรุงอาคาร หรือโรงพยาบาลขอเพ่ิมเตียง
ผู้ป่วย การขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้านการศึกษา สามารถขอทุนการศึกษาให้กับ
ลูกหลานของประชาชนในพ้ืนที่โรงไฟฟ้า ด้านสาธารณูปโภค สามารถขอรับการสนับสนุน CCTV ระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับระบบสัญญาณไฟทางข้ามบนท้องถนน เป็นต้น รายละเอียด
ต่าง ๆ สามารถติดตามได้ในระเบียบของกองทุนรอบโรงไฟฟ้าที่ส านักงานก ากบักิจการพลังงานเป็นผู้ก าหนด 
ในส่วนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ มีงบประมาณปีละ ๒๐๐ ล้าน
บาท และมีงบบริหารออฟฟิศประมาณ ๑๐ ล้านบาท และอีกไม่เกิน ๓ ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยจะเพิม่โรงไฟฟ้า อีก ๑ หน่วย ประมาณ ๘๐๐ MW คาดว่าจะมีเงินเข้ากองทุนประมาณปีละ ๓๐๐ ล้าน
บาท รวมถึงโรงไฟฟ้าขยะที่จะเกิดขึ้นที่อ าเภอไทรน้อย ซึ่งจะเป็นโรงไฟฟ้าขนาดกลาง และจะตั้ง
คณะกรรมการกองทุนไฟฟ้าขึ้นอีก ๑ แห่ง คาดว่าจะได้รับงบประมาณไม่เกินปีละ ๕๐ ล้านบาท ในส่วนของ
แบบฟอร์มการรับสมัคร ส านักงานพลังงานจังหวดัจะใช้แบบฟอร์มของปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อน าไป
เป็นตัวอย่างให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้วิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพราะส่วนใหญ่แบบฟอร์มของกองทุนมักจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่อาจมีการเพ่ิมเทคโนโลยีเข้ามาเท่านั้น  

๔. สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของจังหวัดนนทบุรี 
นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี น าเสนอข้อมูล

สถานการณข์องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของจังหวัดนนทบุรีโดยสรุปว่า  
ประเด็นที่ ๑ สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 

๒๕๖๕ เป็นต้นมา มีผู้ป่วยทั้งหมด ๙๒,๘๔๗ ราย ซึ่งเป็นผลตรวจ PCR จ านวน ๕๘,๓๗๗ ราย และผลตรวจ 
ATK จ านวน ๓๔,๔๗๐ ราย โดยพบผู้ป่วยตั้งแต่สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนมกราคม และค่อย ๆ เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ 
จนมาเพ่ิมสูงมากประมาณเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน อย่างไรก็ตาม จ านวนผู้ป่วยเริ่มลดลงจนถึง
ปัจจุบันอยู่ที่ ๘๔ ราย ในส่วนของผู้เสียชีวิตมีทั้งหมด ๕๖ ราย โดยเป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว ๔๗ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๘๓ และปฏิเสธโรคประจ าตัว ๙ ราย โดยพบว่าในจ านวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดไม่มีผู้เสียชีวิตท่ี 
ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ ๔ มีผู้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ ๑ ร้อยละ ๕.๓๖ เข็มที่ ๒ ร้อยละ ๓๗.๕๐ เข็มที่ ๓  
ร้อยละ ๗.๑๔  และไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ร้อยละ ๕๐ จึงเป็นข้อที่บ่งชี้แน่นอนว่าการฉีดวัคซีนอาจจะ 
ไม่สามารถป้องกันการติดได้ แต่สามารถป้องกันการป่วยและเสียชีวิตได้ดี ส าหรับการดูแลผู้ป่วยนอกจังหวัด
นนทบุรีได้ด าเนินการตามนโยบายเจอ จ่าย จบ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ และด าเนินการร่วมกับการดูแล
ผู้ป่วยที่บ้าน รวมทั้งในส่วนของเตียงและการรักษาในโรงพยาบาล จังหวัดนนทบุรีไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ 
เนื่องจากแนวโน้มผู้ป่วยลดลง ท าให้สถานการณ์ดีขึ้นตามล าดับ  

ประเด็นที่ ๒ การฉีดวัคซีนของประชากรจังหวัดนนทบุร ีประชากรเป้าหมาย จ านวน ๑,๓๗๕,๗๗๓ คน 
ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ จ านวน ๑,๒๓๒,๖๗๗ คน 
(๘๙.๖%) เข็มที่ ๒ จ านวน ๑,๑๐๕,๙๗๐ คน (๘๐.๓๙%) เข็มที่ ๓ จ านวน ๘๐๔,๐๔๔ คน (๕๘.๔๔%) 
และเข็มที่ ๔ จ านวน ๑๔๒,๕๕๗ คน (๑๐.๓๖%) ทั้งนี้ จังหวัดนนทบุรีได้รับอันดับที่ ๒ จาก ๕ อันดับ



๑๔ 
 
ส าหรับรางวัลจังหวัดยอดเยี่ยมในการฉีดวัคซีนกลุ่ม ๖๐๘ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ โดยเป็นจังหวัดที่ฉีด
วัคซีนได้ยอดเยี่ยมเกิน ๘๐%   

ประเด็นที่ ๓ มาตรการผ่อนคลายของจังหวัดนนทบุรี มีการด าเนินการตาม มาตรการของ ศบค. 
เพ่ือรองรับการเปิดประเทศ แต่ยังคงปิดสถานบริการผับบาร์คาราโอเกะอาบอบนวด แต่บางส่วนก็ปรับปรุง
เป็นร้านอาหารเพ่ือท าให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อได้ ในส่วนของการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง จ ากัดจ านวน 
ไม่เกิน ๕๐๐ คน หากจ านวนมากกวา่นัน้ตอ้งขออนญุาต หรือถ้าเกิน ๑,๐๐๐ คน ต้องขออนุญาตที่ส านกังาน
สาธารณสุขจังหวัด ในส่วนของการรวมกลุ่มการจัดคอนเสิร์ต จากการประชุมล่าสุดคณะกรรมการโรคติดต่อ
ได้อนุญาตให้จัดคอนเสิร์ตได้ เนื่องจากจังหวัดนนทบรุีมีสถานที่ส าหรับจัดคอนเสิร์ตได้หลายแห่ง รวมถึงศูนย์
จัดนิทรรศการต่าง ๆ ด้วย ในการรวมกลุ่มในสถานที่ต่าง ๆ จะด าเนินการตามมาตรการ COVID-Free 
Setting และหลัก D-M-H-T-T-A ป้องกันโรคโควิด-๑๙ ปลอดภัย อุ่นใจ แน่นอน 

ประเด็นที่ ๔ การบริหารจัดการโรคโควิด-๑๙ สู่โรคประจ าถิ่น (Endemic Approach to COVID-19)  
ในส่วนของเกณฑก์ารเฝ้าระวัง จ านวนผู้ป่วยหรือผู้ป่วยที่เสียชีวิตของจังหวัดนนทบุรีมีจ านวนต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด และการฉีดวัคซีนมีการด าเนินการได้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๖๐ จังหวัดนนทบุรีจึงสามารถ
ประกาศเป็นโรคประจ าถิ่นได้ ในด้านของการรักษาไม่มีปัญหาเรื่องผู้ป่วยนอก เรื่อง CI โรงพยาบาล ห้อง 
ICU หอผู้ป่วยรวม (Cohort Ward) หรือห้องความดันลบต่าง ๆ ดังนั้น จังหวัดนนทบุรีจึงมีความพร้อมที่จะ
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างยิ่ง 

นางสุนี จึงวิโรจน์ กรรมการ สอบถามว่า เกาะเกร็ดมี รพ.สต. จ านวนกี่แห่ง และมีโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่กี่แห่ง เนื่องจากเห็นว่าเกาะเกร็ดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เมื่อมีคนเจ็บป่วยหรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 
ต้องส่งตัวผู้ป่วยไปที่จังหวัดหรือไม่ หรือมีการดูแลอย่างไร พร้อมทั้งขอทราบจ านวนคลินิกทันตกรรมที่เกาะ
เกร็ดว่ามีกี่แห่ง เนื่องจากการติดเชื้อโควิด-๑๙ สามารถติดง่ายที่สุดในคลินิกทันตกรรม ดังนั้น จ านวนผู้ติด
เชื้อโควิค-๑๙ มาจากท่ีไหนบ้าง มาจากประชาชนท่ีเดินทางเข้าออกในพ้ืนที่หรือมาจากนักท่องเที่ยว 

นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ชี้แจงว่า รพ.สต.  
ทั้งจังหวัดมี ๗๖ แห่ง ในเกาะเกร็ดมี รพ.สต. ๒ แห่ง ส าหรับโรงพยาบาลขนาดใหญ่จังหวัดนนทบุรี 
มีโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า มีเตียงรวม ๖๐๐ กว่าเตียง นอกจากนี้
ยังมีโรงพยาบาลในสังกัดของกรมต่าง ๆ อาทิ สถาบันบ าราศนราดูร สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยเอกชนใหญ่ ๆ อีกจ านวนหนึ่ง ดังนั้น การส่งต่อจึงไม่มีปัญหา ในส่วนของทันตกรรมมีการ
ให้บริการทั้งหมดในส่วนโรงพยาบาลของภาครัฐ และ รพ.สต. ทั้ง ๗๖ แห่ง มีมาตรการรองรับโดยมีการ
ปรับปรุงห้อง ปรับปรุงระบบระบายอากาศ ปรับปรุงการดูดเสมหะ (Suction) เป็น High Power เพ่ือให้
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการมีความปลอดภัย มีการตรวจสอบระบบการให้บริการของคลินิกทันตกรรม หากท่ี
ไหนมีความปลอดภัยก็สามารถเปิดให้บริการได้ ในด้านของการส่งต่อผู้ป่วยของเกาะเกร็ดได้รับความร่วมมือ
จากองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด ในการส่งตัวผู้ป่วยลงเรือข้ามฟากเพ่ือส่งตัวไปยังโรงพยาบาลหลัก 
เช่น โรงพยาบาลปากเกร็ดหรือโรงพยาบาลชลประทาน เป็นต้น ส่วนผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่เกาะเกร็ดมี



๑๕ 
 
ประชากรประมาณ ๕,๐๐๐ กว่าคน มีจ านวนผู้ป่วยโควิด-๑๙ จ านวน ๗๖ รายตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม เป็น
ต้นมา ขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นที่ ๓ และ ๔ 

นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง กล่าวสรุปในช่วงท้ายว่า การด าเนินการ
ของจังหวัดนนทบุรีเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มาก สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและตรงตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย ในประเด็นเรื่องการจัดที่ดินท ากินตามนโยบาย คทช. เมื่อจัดหาที่ดินท ากิน และจัดสรร
ประชาชนลงพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว การพัฒนาอาชีพก็มีความส าคัญต้องสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ
ท่ีมั่นคง และคณะกรรมการฯ เห็นว่าควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องปัจจัย 
พ้ืนฐานด้วย ส าหรับการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ควรสร้างความเข้าใจ และโน้มน้าวให้ผู้มีที่ดินที่ในท าเล 
ที่ดีกว่าเห็นใจผู้ที่อยู่ในที่ดินลึกกว่า และเป็นที่ดินตาบอด ไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคได้ ถ้าหากได้
เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จะท าให้มีการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ จึงขอฝากให้รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนนทบุรีให้ช่วยติดตาม หรือหากโครงการดังกล่าวเป็นไปไม่ได้จริง ๆ อาจจะต้องหาพ้ืนที่อื่น
ด าเนินโครงการต่อไป ประเด็นของการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เห็นว่าแต่ละจังหวัดได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจังหวัดละ ๒๕ ล้านบาท แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้อง
ด าเนินการผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากมีโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจ านวนน้อย 
งบประมาณส่วนนี้จะถูกส่งคืน ไม่เกิดประโยชน์แก่ประชาชน จึงขอให้จังหวัดนนทบุรีช่วยผลักดันและ
ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวในปีต่อไปให้มีผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชนแ์ก่ประชาชนให้มากที่สุด ประการส าคัญคือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องให้ความสนใจและให้การสนับสนุน จึงหวังว่าในปีต่อไปจะมีผูข้อรับการสนับสนุนจากเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานท่ีเพ่ิมขึ้นจนเต็มจ านวนเงินงบประมาณ ในส่วนของการบริหารจัดการ
สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เห็นว่าจังหวัดนนทบุรีด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถชี้ให้เห็นถึงปัญหาหรือจุดเสี่ยงได้เป็นอย่างดี มีการโน้มน้าวเชิญชวนให้ประชาชนกลุ่ม 
๖๐๘ ฉีดวัคซีนมากขึ้น และแนวโน้มผู้ป่วยมีจ านวนลดลง ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูลข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับคณะกรรมการฯ  

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง น าโดย 
นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนวดัศาลากุล โดยมี 
นายชัยฤกษ์ วุฒิธาดา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศาลากุล เป็นผู้รับมอบ 

 ส าหรับประเด็นความคิดเห็นของผู้แทนภาคประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้น าเสนอในครั้งน้ี  
มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร “ตารางสรุปข้อมูลการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี” (ตามแนบ) 

 จากน้ัน เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ วิสาหกิจชุมชนใบชาเกาะเกร็ด ต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอ 
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง  
น าโดย นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง ลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงานของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนใบชาเกาะเกร็ด ต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด โดยมี นายมงคลชัย หรั่งช้าง ประธานกลุ่ม



๑๖ 
 
ใบชาเกาะเกร็ด ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปถึงสรรพคุณ การปลูกต้นรางแดง กระบวนการผลิตด้วย
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย ์ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนของกระทรวงพลังงาน โดยชารางแดง
มีกลิ่นหอม ท าให้ขายดีมาก แต่ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ ส่งผลให้ขาดแคลนใบชา 
จึงต้องซื้อจากพื้นที่อื่น แต่กลิ่นหอมไม่เหมือนกับชารางแดงที่ปลูกในเกาะเกร็ดถึงแม้จะเป็นสายพันธุ์เดียวกัน 
ท าให้ได้รับผลกระทบในส่วนนี้  นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ว่า ปัจจุบันยังไม่ได้รับ
เครื่องหมาย อย. เนื่องจากเถาและรากของรางแดง จัดเป็นตัวยาหลักตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ 
ซึ่งมีสรรพคุณเป็นยากษัยเส้นหรือยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย รางแดงจึงจัดอยู่ในหมวดยาสามัญประจ าบ้าน
แผนโบราณ ไม่สามารถน ามาท าเป็นชาได้ แต่ที่กลุ่มใบชาเกาะเกร็ดท าอยู่ขณะนี้จะเป็นลักษณะของ
เครื่องดื่ม แต่ยังไม่ได้ขอเครื่องหมาย อย. ทั้งนี้ หากมีเครื่องหมาย อย.แล้ว คาดว่าผลิตภัณฑ์จากชารางแดง
จะได้รับความนิยมมากขึ้น 

 โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้กล่าวชื่นชมการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนใบชาเกาะเกร็ดที่มีการ
ด าเนินการอย่างเข้มแข็ง พร้อมให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยขอให้ทางกลุ่มด าเนินการไป 
ทีละขั้นตอน ในเบื้องต้นให้ขอมาตรฐาน อย. ในส่วนของอาหารและเครื่องดื่มก่อน เพ่ือที่จะได้มีการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์และสามารถจัดจ าหน่ายได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะน าข้อมูลข้อเสนอแนะในประเด็น
ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการลงพ้ืนที่ไปสู่การด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 

๘. วิธีการประเมินผล 

             สังเกต       สอบถาม            ใช้เครื่องมือสื่อสาร  

สัมภาษณ ์    อื่น ๆ   

 การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบส ารวจความคิดเห็นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยได้รับแบบส ารวจฯ กลับคืน จ านวน ๕๐ ชุด และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  

 ส่วนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 ๑. เพศ 

เพศ ร้อยละ (%) 

ชาย ๖๐ 
หญิง ๔๐ 
รวม ๑๐๐ 

 

 

 

 



๑๗ 
 
 ๒. อายุ    

อาย ุ ร้อยละ (%) 

น้อยกวา่ ๒๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ป ี

- 
๔ 

๒๒ 
๒๔ 
๓๔ 
 ๑๖ 

 

 ๓. ระดับการศึกษา    
ระดับการศกึษา ร้อยละ (%) 

ไม่ได้เรียน 
ประถมศกึษา 

 ๒ 
 ๖ 

มัธยมศกึษา ๒๖ 
อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า ๘ 
ปริญญาตร ี ๒๘ 
สูงกว่าปรญิญาตรี ๓๐ 

 ๔. อาชีพหลัก 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

เกษตรกรรม 
รับจ้าง 
ค้าขาย 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อื่น ๆ 

๑๖ 
๑๔ 
๑๐ 
๖๐ 
- 

 ๕. ที่ผ่านมา ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

วิทยุ/โทรทศัน ์
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสอืพิมพ์/แผ่นพับ/วารสาร 
บุคลากรของภาครฐั/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านันฯ 
อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์ 
อื่น ๆ 

๖๔ 
๖๐ 
๓๒ 
๕๐ 
๔ 

 



๑๘ 
 
          ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อโครงการ สว. พบประชาชน 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๖๐.๒ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจอยู่ใน
ระดับมาก มีจ านวนทั้งหมด ๑ ประเด็น ได้แก่  

๑. ร้อยละ ๗๔.๔ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ส่วนอีก ๕ ประเด็น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  
๑. ร้อยละ ๖๕.๒ ได้รับความรู้จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

การแก้ไขปัญหาในการด าเนิน 
๒. ร้อยละ ๖๕.๒ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนชีวิต  
๓. ร้อยละ ๖๓.๖ รับทราบบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
๔. ร้อยละ ๖๑.๒ รับทราบบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
๕. ร้อยละ ๕๕.๒ ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด 

๙. ผลการด าเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ 
 - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๑๐๐ คน 
 - จ านวนผู้เขา้ร่วม  ๑๑๐ คน  
 แบ่งออกเป็น  

ประชาชนทัว่ไป เด็ก-เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียน 

ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั ผู้แทนหนว่ยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ      

 กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมโครงการ จ านวน ๑๑๐ คน ประกอบด้วย 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ส านักงานจังหวัด
นนทบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวดันนทบรุี 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี พลังงานจังหวัดนนทบุรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี นายอ าเภอปากเกร็ด 
และผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศาลากุล  
 ๒. ผู้แทนชุมชน อาทิ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน  
 ๓. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ข่าว ได้แก่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี และสถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 
 
 
 



๑๙ 
 
 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
และได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
ภารกิจของวุฒิสภา พร้อมทั้งได้รับทราบรายละเอียดโครงการตา่ง ๆ ที่ได้มีการด าเนินงานของจังหวดันนทบรุี 
และได้ร่วมแสดงความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
 ๙.๓ เชิงเวลา 
   เหมาะสม ไม่เหมาะสม  อื่น ๆ .......................... 

  ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ 
   เพียงพอ/เหมาะสม ไม่เพียงพอ 
 
 

------------------------------------ 
 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

ประมวลภาพโครงการสมาชิกวุฒสิภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕  

ณ วัดศาลากลุ ต าบลเกาะเกรด็ อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
 
ช่วงเชา้ 

     
 

   

   

   

   



๒๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 

  

   
 

 
 

 

 

 

 

  



๒๒ 
 

ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ วิสาหกิจชุมชนใบชาเกาะเกร็ด ต าบลเกาะเกรด็ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 
*************************** 

  
 

 

   

   

   

   


